

รายงานโรคและภัยสุขภาพที่น่าสนใจ ตามแนวชายแดน

ประจำสัปดาห์ 19 - 25 ต.ค. 2566

เหตุการณ์อื่น ๆ ที่สำคัญประจำสัปดาห์

- 25 ตุลาคม 2566 สำนักข่าวประเทศเกาหลีใต้ รายงานจากกรุงโซลว่า พบโคนมป่วยเป็นโรค Lumpy skin จำนวน 29 ตัว และยังมีที่เข้าข่ายสงสัยอีก 7 ตัว อาการที่พบคือ สัตว์ดังกล่าวเริ่มเบื่ออาหาร ต่อมาตุ่มขนาดใหญ่ที่ผิวหนัง การผลิตน้ำนมลดลง และตายในที่สุด โรคนี้ไม่ติดต่อสูคน แต่ติดต่อสูสัตว์ เช่น โคนม โคเนื้อ โดยถูกแมลงที่มีเชื้อโรคดังกล่าวกัด ขณะนี้ทางรัฐบาลได้เร่งรัดให้ปศุสัตว์ทั่วประเทศดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับโคนม โคเนื้อ ทั่วประเทศคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 3 สัปดาห์ โดยกำหนดให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนนี้
- 19 ตุลาคม 2566 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี รายงานพบผู้ป่วยโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 1 ราย เพศชาย อายุ 44 ปี สัญชาติไทยอาศัยอยู่ที่ อ. บางละมุง จ. ชลบุรี ต่อมาผู้ป่วยเสียชีวิต ภายหลังมีรายงานผลการตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการพบว่าผู้ป่วยเป็นโรคพิษสุนัขบ้า ประวัติการเจ็บป่วย เมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมาถูกลูกสุนัขอายุ 3 เดือน แฉกและแฉกบ้านกัดที่บริเวณเข่าขวา มีบาดแผล ผู้เสียชีวิตไม่ได้ล้างแผล และไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ได้ลงพื้นที่เพื่อทำการสอบสวนโรค และค้นหาผู้สัมผัส รวมทั้งฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่ประชาชนที่มีประวัติสัมผัสโรค และปฐมพยาบาลฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขที่อยู่ใต้อาสน์ 5 กิโลเมตร จากสถานที่เกิดเหตุ

“ โรคเมลิออยด์ ” ภัยเงียบช่วงฤดูฝน

ข้อมูลรายงานการเฝ้าระวังโรค กรมควบคุมโรค สัปดาห์ที่ 42 (16 - 22 ต.ค. 2566) พบผู้เสียชีวิตด้วยโรคเมลิออยด์ กระจายอยู่ตามจังหวัดต่าง ๆ จังหวัดละ 1 ราย ได้แก่ จังหวัดบุรีรัมย์ พิจิตร ชุมพร และจังหวัดนครราชสีมา ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ และประกอบอาชีพเกษตรกร มีประวัติสัมผัสน้ำยาโคลนเป็นระยะเวลาโดยไม่ได้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน และที่สำคัญผู้เสียชีวิตทุกรายมีโรคประจำตัวคือ โรคเบาหวาน สำหรับสถานการณ์โรคดังกล่าว ข้อมูล กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ตั้งแต่ วันที่ 1 ม.ค. - 13 ต.ค. 2566 พบผู้ป่วยจำนวน 3,228 ราย เสียชีวิต 66 ราย คิดเป็นร้อยละ 2 กลุ่มอายุที่พบผู้ป่วยมากที่สุดคือ กลุ่มอายุมากกว่า 65 ปีขึ้นไป รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 55 - 64 ปี และ 45 - 54 ปี คิดเป็นร้อยละ 28, 26 และ 20 ตามลำดับ อาชีพที่พบมากที่สุดคือ อาชีพเกษตรกรคิดเป็นร้อยละ 48 โรคเมลิออยด์หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า “ โรคไข้ดิน ” เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย เข้าสู่ร่างกายโดยผ่านทางผิวหนังเมื่อสัมผัสดินและน้ำ ที่มีเชื้อดังกล่าวเป็นเวลานาน และอีกช่องทางหนึ่งอาจรับเชื้อเข้าสู่ร่างกายโดยการรับประทานและการหายใจ ระยะฟักตัว ประมาณ 1 - 21 วัน หรือบางรายอาจนานเป็นปี อาการทั่วไป คือ มีไข้ และมีผื่นแดงที่ผิวหนังหรือบริเวณต่อมน้ำเหลืองที่คอ อาจพบการติดเชื้อในอวัยวะภายใน อื่น ๆ เช่น ปอด ตับ ม้าม ไต ไปจนถึงติดเชื้อในกระแสเลือดแบบเฉียบพลัน อย่างรุนแรงและเสียชีวิตอย่างรวดเร็ว สำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคเบาหวาน โรคไตเรื้อรัง และโรคธาลัสซีเมีย จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคแทรกซ้อนและเสียชีวิตได้ โรคนี้มักจะเริ่มจากอาการไข้เป็นหลักเหมือนโรคทั่ว ๆ ไป ซึ่งยากต่อการวินิจฉัยโรค ต้องใช้ผลการตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการ ฉะนั้นหากมีอาการผิดปกติดังกล่าวข้างต้น ร่วมกับมีพฤติกรรมเสี่ยงรวมทั้งมีโรคประจำตัวควรรีบพบแพทย์ทันที



ข้อเสนอแนะสำหรับเจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่แจ้งอสม. ประสานกับ จนท. สาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ลูกบ้านเกี่ยวกับโรคเมลิออยด์ โดยให้ทราบถึง สาเหตุ ช่องทางที่เชื้อเข้าสู่ร่างกาย พฤติกรรมเสี่ยง อาการเบื้องต้น รวมถึงการป้องกันตัวเอง เช่น หลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำโคลนหรือสัมผัสดินและน้ำโดยตรง หากจำเป็นให้สวมรองเท้าบูท ถุงมือยาง กางเกงขายาวหรือชุดลุยน้ำ หลังสัมผัสดินและน้ำให้ทำความสะอาดร่างกายด้วยสบู่และน้ำสะอาดทันที รับประทานอาหารปรุงสุก ดื่มน้ำสะอาดหรือต้มสุกทุกครั้ง หากมีอาการไข้สูงร่วมกับมีประวัติสัมผัสดินและน้ำ ให้รีบพบแพทย์ทันทีโดยเฉพาะเกษตรกร และผู้ที่มีโรคประจำตัว เพื่อลดความเสี่ยงจากการเสียชีวิตด้วยโรคดังกล่าว

รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล โดย

โครงการพัฒนาขีดความสามารถทำงานร่วมกับหลายภาคส่วนเพื่อการตรวจจับและตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขในพื้นที่ชายแดน
สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
สนับสนุนโดยศูนย์ความร่วมมือ ไทย - สหรัฐ ด้านสาธารณสุข

ติดต่อ
oic.ddc@gmail.com
02-5903832
www.ddc.go.th/oic

อ้างอิง

- <https://www.thansettakij.com/news/general-news/579191>
- <https://www.pidst.or.th/A247.html>
- <https://www.thecoverage.info/news/content/1663> <https://men.yna.co.kr/view/AEN20231025001400320?section=national/national>
- ขอบคุณภาพจาก : <https://www.nationtv.tv/health/378922303>